

ราชพฤกษ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 430 ปีการศึกษา 2557 ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2558

<http://www.bru.ac.th>

มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมงาน ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 พร้อมรับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัดงาน ปี 60

รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์นักวิจัย เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3" (International Academic & Research Conference of Rajabhat University : INARCRU III) ภายใต้หัวข้อ "สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" ในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ รศ.ดร.สมมาตร ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อ.พิสมัย ประชาพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำคณะร่วมจัดนิทรรศการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "งานวิจัย เชิงพื้นที่ สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี สังคมดี" โดยเป็นการนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการร่วมกับชุมชน

ทั้งนี้จากการนำเสนอผลงานของกลุ่มนักวิจัย รศ.สมบัติ ประจวบสานต์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในการนำเสนองานวิจัยแบบบรรยาย (กลุ่มที่ 5 ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม) จากงานวิจัยเรื่อง "การออกแบบโครงสร้างในผ้าไหมมัดหมี่ร่วมสมัย"

โดย รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหารได้รับเกียรติในการรับมอบธงมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" ในปี พ.ศ.2560





สารจากอธิการบดี

รศ.มาลินี จุโทปะมา

ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน

ดิฉันขอเชิญชวนชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกท่าน ร่วมกันแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดย "2015 University Web Ranking" ซึ่งผลคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จากทั้งหมด 40 แห่ง อันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากทั้งหมด 22 แห่ง และเป็นอันดับที่ 21 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากทั้งหมด 118 แห่ง ผลการจัดอันดับนี้ จะเป็นกำลังใจให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะรักษาอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และเป็นพลังผลักดันให้เราก้าวไปสู่อันดับที่สูงยิ่งขึ้นของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อไป ดิฉันขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างผลงานที่ควรค่าแก่การชื่นชมยินดี และภาคภูมิใจอย่างยิ่งเช่นนี้

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ดิฉันได้เดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และร่วมพิธีเปิดงาน "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3" ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดินทางไปจัดแสดงและนำเสนอผลงานวิจัยจำนวนหลายท่าน ในโอกาสนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งกับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ของ รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจัญสานต์ ในงานราชภัฏวิจัยครั้งนี้

ดังที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบในวารสารราชพฤกษ์ ฉบับที่แล้วว่า งานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 เจ้าภาพในการจัดงานคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีพิธีรับมอบธงในพิธีเปิดงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ดังนั้นคณะที่เดินทางไปครั้งนี้จึงเป็นการไปศึกษาดูงานการจัดงานเพื่อเป็นข้อมูลกลับมาช่วยกันสรุป เพื่อวางแผนเตรียมการดำเนินงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4 ต่อไป โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์พิสมัย ประชานันท์ ได้ประสานให้มีการประชุมเพื่อสรุปข้อมูล จากการศึกษาดูงานครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว

การจัดงานวันคล้ายวันเกิดของผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกิดในเดือนพฤษภาคม จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 โดยเริ่มกิจกรรมในเวลา 07.00 น. ณ ลานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพญายุสุโต เริ่มด้วยพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นโต พร้อมดอกไม้และปัจจัย ต่อด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันปลูกต้นคูณ จำนวน 9 ต้น ณ สวนบริเวณด้านหลังที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพญายุสุโต จากนั้นดิฉันได้กล่าวอวยพรวันเกิด มอบของขวัญ และรับประทานอาหารเข้าด้วยกัน กิจกรรมนี้จะจัดทุกวันพุธสุดท้ายของแต่ละเดือนเรื่อยไปจนถึงเดือนเมษายน 2559 ซึ่งเมื่อครบรอบดังกล่าว เราจะมีต้นไม้ที่ร่วมกันปลูก จำนวน 108 ต้น ซึ่งหวังว่าต้นไม้ทุกต้นจะช่วยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีบรรยากาศร่มรื่น และสวยงาม เมื่อต้นอินทนิลและต้นคูณ ออกดอกสีม่วงเหลืองบานสะพรั่งในวันมหาวิทยาลัยของเรา

ทุกท่านคือบุคคลสำคัญ ร่วมเมื่อร่วมใจกัน
เพื่อสร้างสรรค์พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(รองศาสตราจารย์มาลินี จุโทปะมา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



มรภ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมวันเกิดบุคลากรเดือนพฤษภาคม

รศ.มาลณี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงานกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมานี้ ณ ลานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สุโขทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้บริหาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 40 คน โดยกิจกรรมในงานเริ่มด้วย พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกันถวายภัตตาหารปิ่นโต พร้อมดอกไม้และปัจจัย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันปลูกต้นคูณ จำนวน 9 ต้น ณ สวนบริเวณด้านหลังที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สุโขทัย ปิดท้ายด้วยการกล่าวอวยพรวันเกิด มอบของขวัญ และรับประทานอาหารเข้าร่วมกัน



วิทย์ฯ กีฬา บริการวิชาการ อบรมคลินิกผู้ฝึกสอน การเสริมสร้างความเร็วฯ สำหรับนักกีฬา



ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคลินิกผู้ฝึกสอน เรื่อง การเสริมสร้างความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวสำหรับนักกีฬา ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมานี้ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้ฝึกสอน ครู อาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนกว่า 40 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีการ การพัฒนาสมรรถภาพด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวสำหรับนักกีฬา โดยการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ อ.ชาลี จันสุพรม จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย วิทยาลัยนครราชสีมา เป็นวิทยากรตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วัน



สถาบันวิจัยฯ บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น



รศ.ดร.สมมาตร ผลเกิด รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำหรับบุคคลทั่วไป รุ่น 1” ภายใต้โครงการ “การบูรณาการการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยพื้นที่เครือข่าย MOU ของมหาวิทยาลัยจำนวน 6 แห่ง นักวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 100 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน นักวิจัยชุมชน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา/แก้ปัญหาของพื้นที่ และนำไปขยายผลสู่ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในลำดับต่อไปได้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะที่มงานกระบวนการจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน



สถาบันวิจัยฯ พัฒนาบุคลากร อบรมการเขียนรายงานการวิจัย

เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวนกว่า 50 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเขียนรายงานการวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานวิจัย ตลอดจนเพื่อพัฒนาการเขียนบทความงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสารทุกระดับ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.โยธิน แสงวดี ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 2 วัน





กองพัฒนาฯ นำนักศึกษา ร่วมโครงการ เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020

อ.ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรม กองพัฒนา
นักศึกษา นำกรรมการนักศึกษาชมรมซ้อสะอาด : เยาวชน
รุ่นใหม่หัวใจสุจริต เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทย ไร้
คอร์รัปชัน YOUTH 2020” ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558

ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าเยี่ยมชมโครงการและกล่าวให้อิโหวาทแก่นิสิตนักศึกษา โดยโครงการจัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึกต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับเยาวชน ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความมี
จิตสาธารณะ พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและบทบาทเยาวชนในการมีส่วนร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน และสนับสนุนการ
ขยายเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษา จัดโดย องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคีความร่วมมือ 12 องค์กร



กองพัฒนาฯ อบรมพัฒนาความเข้มแข็งชมรม.ศ.

น.ส.กฤษฎา กุลทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ อ.
ฟ้าประทาน เต็มขุนทด ฝ่ายกิจกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความเข้มแข็งของชมรมนักศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม
2558 ณ ห้องประชุมลักษณะงาม อาคารนวัตปัญญา ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ผศ.รัตติกร รัตกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชมรมนักศึกษา



ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นผลการ
ดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 และ
ติดตามโครงการตามแผนจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2558 ที่ล่าช้าและยังไม่ดำเนินการ และเตรียม
นำเสนอแผนการจัดกิจกรรมชมรมนักศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2559 รวมถึงการต่ออายุชมรมนักศึกษาและการ
จัดตั้งชมรมนักศึกษาใหม่

วิทยาการจัดการ เตรียมความพร้อมนักศึกษา จัดปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

รศ.มาลีนี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นโดย ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. เข้ารับการปฐมนิเทศเป็นจำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น การปฏิบัติตน บุคลิกภาพ การแต่งกาย เอกสารที่จำเป็นต่างๆ เป็นต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.บุหงา ชูสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากร



มรท.บุรีรัมย์ มอบถังดับเพลิงประจำหน่วยงาน

ผศ.เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบถังดับเพลิง แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน อาคารต่างๆ เพื่อใช้ในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่าน มา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



วิทยาศาสตร์ อบรมการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารพื้นบ้าน ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศูนย์หนองขาง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนยานาง ตำบลพรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 100 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.กิตติศักดิ์ นามวิชา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อ.ชุลีพร บุ่งทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และ อ.มณีหุช ให้ศิริกุล สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นวิทยากร





ดนตรีศึกษา จัดสอบปฏิบัติการแสดงดนตรี

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.เฉลิมกิต แซ่แก้ว หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา และคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้จัดการสอบปฏิบัติการแสดงดนตรี โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 และได้รับเกียรติจาก ดร.กระพันธ์ ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้

โดยการสอบปฏิบัติในครั้งนี้แบ่งเป็น การสอบปฏิบัติการแสดงดนตรีเครื่องมือนอกกีตาร์คลาสสิก การสอบปฏิบัติการแสดงดนตรีวิชาเอกเปียโน และเครื่องสายไทย การสอบปฏิบัติการแสดงดนตรีเอกเครื่องเป่าลมไม้ การสอบปฏิบัติการแสดงเครื่องมือนอกเปียโน เครื่องสาย เครื่องเป่าลมทองเหลือง และการสอบปฏิบัติการแสดงดนตรีเอกกีตาร์ไฟฟ้า ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมช่อกล้วยไม้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



การจัดการอุตสาหกรรม สัมมนาการบริหารจัดการงานวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ การบริการจัดการงานวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะพันธ์ สายัณห์ปทุม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองนำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป



การศึกษาปฐมวัย ประชุมอาจารย์นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู



ดร.พัชณี กุลทานันท์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมประชุมอาจารย์นิเทศและผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์นิเทศและผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยทราบถึงแนวปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาให้นักศึกษาให้มีสมรรถภาพในการเป็นครู และมีคุณลักษณะของครูปฐมวัยที่ดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาจารย์นิเทศและผู้เกี่ยวข้องจากโรงเรียนในเครือข่ายที่ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัย จำนวน 50 คน ดำเนินการจัดประชุมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ชีววิทยา บริการวิชาการแก่ชุมชน อบรมการผลิตสบู่จากสมุนไพรธรรมชาติ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.สรารุณ แก้วศรี หัวหน้าสาขาวิชา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตสบู่จากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ แก่กลุ่มแม่บ้านเขตเทศบาลตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านมีความเข้าใจถึงกรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตสบู่จากสารสกัดพืชสมุนไพร สามารถผลิตและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลิตสบู่จากสารสกัดพืชสมุนไพร และสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์



จาก อ.เทพอัปสร แสนสุข สาขาชีววิทยา เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการการสกัดสารจากพืชสมุนไพร หลักการการผลิตสบู่จากสารสกัดธรรมชาติ ขั้นตอนการผลิตสบู่จากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติและการผลิตสบู่ก่อนจากสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านอื่นๆ



เทคโนโลยีฯ จัดอาสาบำเพ็ญประโยชน์ หน้าหอพัก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ปิยะนันท์ สายพันธ์ปทุม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และคณาจารย์ในคณะ ได้ร่วมกันนำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 200 คน

เข้าปรับพื้นที่ พัฒนาภูมิทัศน์ ทาสีอาคาร และทำความสะอาด ณ อาคารหอพัก (ติดโรงอาหารชั่วคราว) ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ASEAN Delivery at the City Hall

On April 30, 2015, Assistant Professor Dr. Akkarapon Nuemaihom, an acting director of International Affairs Division, was invited by Buriram Provincial Social Development and Human Security Office to deliver a speech entitled "Get Ready for ASEAN Community in line with ASCC Blueprint." He was assigned by Assistant Professor



Dr. Nawamin Prachanant, Assistant to President for International Relations, to talk on the above topic. About 50 representatives of villages in Buriram Province actively participated in the seminar. The workshop was organized at Buriram City Hall and presided over by Mr. Kaiwal Duanjamrum, Head of Provincial Social Development and Human Security Office. Academic service provided by Buriram Rajabhat University's personnel at this time is a kind of the BRU missions for community services and academic cooperations with external organizations.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์วิทยบริการจัดหาสื่อทัศนวัสดุ เพื่อให้บริการแก่ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ขอแนะนำรายชื่อวีซีดี ใหม่ จำนวน 118 เรื่อง โดยขอแนะนำที่ละ 20 ชื่อเรื่อง ดังนี้



ชื่อเรื่อง วีซีดี	ชื่อเรื่องวีซีดี
1. อพาร์ทเมนต์ไม่บาน	11. ถ่ายภาพสวยด้วย DSLR
2. เปิดโลกอินเดีย	12. การใช้กล้องดิจิทัล คอมแพค
3. จีน มังกรผงาดฟ้า	13. ศิลปะสำหรับนักถ่ายภาพ
4. เส้นทางสายไหม	14. ใช้กล้องให้คุ้มค่า
5. วัฒนธรรมพุทธธรรมธิเบต	15. หลักสุภาพดีด้วย 8 อ.
6. เทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพ	16. เพศศึกษา
7. การถ่ายภาพบุคคล	17. เพศศึกษา หญิง
8. ถ่ายภาพทั่วไทย	18. เพศศึกษา ชาย
9. พื้นฐานการถ่ายภาพ	19. เกษตรอินทรีย์
10. คัมภีร์กล้องดิจิทัล	20. เส้นทางเกษตรอินทรีย์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะครุศาสตร์ ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ 1

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	สาขาวิชา	หน่วยงาน/สังกัด
๑	นางสาววิมลฉัตร ปุยะติ	ภาษาไทย *เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง*	สพป.เขต ๓ สุรินทร์
๒	นางสาวอมรา พิมพ์สวัสดิ์	ฟิสิกส์ *เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง*	สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา
๓	นางสาวอัญชลี สารศรี	ภาษาไทย	สพป.เขต ๔ บุรีรัมย์
๔	นางสาวจุฑารัตน์ สนิทชัย	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	สพม.เขต ๓๓ สุรินทร์
๕	นางสาวกฤษณา เสนนอก	ภาษาอังกฤษ	สพป. เขต ๑ ประจวบคีรีขันธ์
๖	นางสาวณัฐพร พรมสุรินทร์	ดนตรีศึกษา	สพป. เขต ๔ บุรีรัมย์
๗	นางสาวอุษา เชื้อดรัมย์	สังคมศึกษา	สพป.เขต ๑ สุรินทร์
๘	นายภูมรินทร์ แก้วคำภา	คณิตศาสตร์	สพม.เขต ๓๓ สุรินทร์
๙	นายปรินทร์ สัทระประโคน	พลศึกษา	สพป.เขต ๗ นครราชสีมา



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะครุศาสตร์

ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ลำดับที่ ๑

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	สาขาวิชา	หน่วยงาน/สังกัด
๑	นางสาววิมลฉัตร ปุยะติ	ภาษาไทย *เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง*	สพป.เขต ๓ สุรินทร์
๒	นางสาวอมรา พิมพ์สวัสดิ์	ฟิสิกส์ *เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง*	สพม.เขต ๓๑ นครราชสีมา
๓	นางสาวอัญชลี สารศรี	ภาษาไทย	สพป.เขต ๔ บุรีรัมย์
๔	นางสาวจุฑารัตน์ สนิทชัย	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	สพม.เขต ๓๓ สุรินทร์
๕	นางสาวกฤษณา เสนนอก	ภาษาอังกฤษ	สพป. เขต ๑ ประจวบคีรีขันธ์
๖	นางสาวณัฐพร พรมสุรินทร์	ดนตรีศึกษา	สพป. เขต ๔ บุรีรัมย์
๗	นางสาวอุษา เชื้อดรัมย์	สังคมศึกษา	สพป.เขต ๑ สุรินทร์
๘	นายภูมรินทร์ แก้วคำภา	คณิตศาสตร์	สพม.เขต ๓๓ สุรินทร์
๙	นายปรินทร์ สัทระประโคน	พลศึกษา	สพป.เขต ๗ นครราชสีมา

ขอให้ขอบพระคุณผู้มีใจ

ในความรู้ความสามารถของบัณฑิตคณะครุศาสตร์

ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสอบบรรจุเข้ารับราชการครูผู้ช่วย

ได้ลำดับที่ ๑ ทั้งประเทศ



มรท.บุรีรัมย์ สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา

รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา" ที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.เชาว์ การวิชา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย การรับฟังปาฐกถาธรรม และเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคติ

โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สืบสานพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อันเป็นสิ่งที่ตั้ง



กองพัฒนานักศึกษา มรท. เลย ศึกษาดูงานกิจการนศ. มรท.บุรีรัมย์

มศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และ มศ.รัตติกร รัตกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรและผู้นำนักศึกษา จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย นายพนรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านกิจการในส่วนของงานองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษาและงานสโมสรนักศึกษาระดับคณะ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



มรภ.บุรีรัมย์ เดินหน้าแสดงสิทธิ์ พื้นที่ศูนย์อุดมศึกษา ประค้ำ

พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายแสดงสิทธิ์พื้นที่ศูนย์อุดมศึกษา ประค้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อุดมศึกษา ประค้ำ ต.หูก้านบ อ.ประค้ำ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้ความสนใจและเป็นสักขีพยานในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดย รศ.มาลินี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุทะเบียน บร.808 ต.หูก้านบ อ.ประค้ำ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1,864 ไร่ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา แต่มีชาวบ้านจำนวนกว่า 165 ครอบครัว ได้ทำการเข้าครอบครองและใช้พื้นที่ในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องจนเหลือเนื้อที่เพียง 200 ไร่ ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือกับทางทหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา หากทางออกให้แก่ทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม



ปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

- พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้
- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
 - 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
 - 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
 - 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
 - 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณิศรประจําหาวิทยาลัย
สุวิชัย ชเน สุโต โทติ
ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมู่มชน

ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
มีวิสัยทัศน์ ชี้อัตย์สุจริต
จิตอาสา พัฒนาสังคม

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา